



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสุขภาพจิต  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการสัมภาษณ์

ตามที่ได้มีประกาศกรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสุขภาพจิต โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว กรมสุขภาพจิต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสุขภาพจิต (เรียงตามลำดับการรับใบสมัคร) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการสัมภาษณ์ รวมถึงวิธีการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง ๆ จำนวน ๒ ราย ตามรายละเอียดแนบท้าย
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๓. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาตามเกณฑ์การกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมสุขภาพจิต
- โดยการสัมภาษณ์ การนำเสนอวิสัยทัศน์ และเอกสารประกอบการพิจารณา

โดยขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายงานตัวก่อนเวลาสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที และหากไม่มา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิไม่ประสงค์เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งกรมสุขภาพจิต จะประกาศผลการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสุขภาพจิต ให้ทราบในภายหลัง ทาง [www.hr.dmh.go.th](http://www.hr.dmh.go.th) ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ๆ ที่กรมสุขภาพจิตกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)  
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสุขภาพจิต  
(แนบท้ายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลำดับการรับใบสมัคร	ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง (สัมภาษณ์)	วัน เวลา และสถานที่
๑	นายมงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมสุขภาพจิต
๒	นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	